

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

## ฉบับวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

### รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายเร่งด่วนแก้ภัยแล้ง

รัฐมนตรีเกษตรฯ ถูกรัฐมนตรีช่วยฯ ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ และ สหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับมอบนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหามาตรการ ฝนทิ้งช่วง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยถือฤกษ์ในเวลา 08.30 น. โดยเข้าสักการะพระภูมิชัยมงคล ทำวัตรสวดมนต์ ศาลตายาย พระพิรุณทรงนาค (หน้าอาคาร) และพระพิรุณทรงนาคในห้องพิพิธภัณฑสถาน ก่อนจะร่วมถ่ายภาพหน้าอาคารกระทรวงเกษตรฯ

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนจะนำเสนอภารกิจภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหารือร่วมกับผู้บริหารในประเด็นปัญหาด้านการเกษตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภารกิจแรกที่ต้องเร่งแก้ไข คือเรื่องปัญหาฝนทิ้งช่วง และภัยแล้งในหลายพื้นที่ ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีความเป็นห่วง นอกจากนี้ยังต้องเร่งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร อาทิ โรคระบาดพืช โรคระบาดสัตว์ ตลอดจนเรื่องเร่งด่วนอื่นๆ เช่น ประมง ราคายางพารา รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องเร่งดำเนินการซึ่งในปีที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตร ให้ชะลอการปลูกออกไปเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิด อย่างไรก็ตามจะดำเนินการสานต่อโครงการเดิมโดยเฉพาะ การลดต้นทุน โดยพร้อมจะประสานกับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการตลาดต่อไป

## ภาพข่าวสังคม : แทนคำขอบคุณ



นายกองเอก เป็ล่งศักดิ์ ประภาศเภาลลลช นายกสภาคการค้ำปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย มอบของที่ระลึกแด่ ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในงานเปิดประชุมวิชาการ ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณทิต และ ดร.พิทยากร ลิ้มทอง นายกสภาคดินและปุ๋ยฯ ร่วมงาน ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม